

PHÁT HUY SỨC MẠNH NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

các tổ chức Việt Tân, Triều đại Việt, Tiếng dân, Phố Bolsa TV, Nửa vòng trái đất TV, Hội anh em dân chủ... thường tổ chức những cuộc bàn tròn, đối luận, bình luận, hội luận, kể chuyện lịch sử mà các đối tượng thường sử dụng những thông tin, sự kiện có thật nhưng được sửa chữa và thêm thắt nhiều tình tiết nguy tạo, bóp méo rồi tung ra như một dạng thông tin chính thống.

Những thủ đoạn kiểu này thường được thực hiện theo kịch bản dàn dựng công phu để khi tiếp cận, không chỉ người trẻ thiếu hiểu biết, người dân nhận thức hạn chế mà cả những người có học vấn cao, thậm chí một số ít cán bộ trung, cao cấp nghĩ hưu cũng có thể bị mắc lừa.

Phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc chiến "không khói súng"

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo

vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc... Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Thời gian qua, hàng triệu người dân trong nước khi tiếp cận được các thông tin "bản" đã vô cùng phấn nộ với các chiêu trò kích động, bịa đặt, bôi xấu, hạ bệ lãnh tụ, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước. Bức xúc trước thực trạng đó, nhiều người dân đã đứng ngay chính những phương tiện cá nhân từ có và sử dụng các mạng xã hội facebook, youtube, twitter, zalo của mình để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của những kênh "truyền thông bản" chủ yếu từ nước ngoài.

Ban đầu là hành động đơn lẻ của những cá nhân riêng lẻ. Sau một thời gian ngắn, vì cùng tư tưởng "chống giặc trên không gian mạng" nên những người dân dần liên kết với nhau một cách tự nguyện, từ tự phát trở thành tự giác, để phối hợp cùng đấu tranh phản bác các kênh "truyền thông bản" và thông tin xấu độc. Họ thuộc nhiều thành

phần, giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi, trong đó có cán bộ, công chức, giáo viên, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, bộ đội ngũ hưu, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước và cả một bộ phận người Việt Nam yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài.

Nhiều người dân đã tổ chức các cuộc hội luận, đối luận, tranh luận trực tiếp trên không gian mạng với những đối tượng phản động, chống cộng cực đoan, "cờ vàng" ở nước ngoài và các thành phần "dân chủ cuối", thoái hóa, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở trong nước.

Thật đáng mừng là các cuộc "chống giặc trên không gian mạng" của người dân đạt được hiệu quả khá tích cực, qua đó làm cho nhiều chủ kênh "thông tin bản" phải giảm bớt tần suất, mật độ xuyên tạc chống phá. Vì là trí tuệ tập thể, trí tuệ nhân dân, nhiều người bằng trình độ lý luận, kinh nghiệm hiểu biết thực tiễn, kiến thức lịch sử phong phú vốn có đã phân bác các luận điệu xuyên tạc một cách kịp thời, thuyết phục. Cũng nhờ các cuộc đấu tranh "chống giặc trên không gian mạng" nên nhiều người dân đã tự bổ sung kiến thức cả về lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội cho bản thân.

Nếu trước đây, Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân giành độc lập cho dân tộc và thắng lợi về

vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì ngày nay, trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục thực hiện chiến tranh nhân dân trên mặt trận tư tưởng.

Cùng các bài viết đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước của các cơ quan báo chí: Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... cũng như nhiều cơ quan báo chí trong cả nước thì hàng ngày, trên không gian mạng cũng diễn ra các cuộc đấu tranh quyết liệt của nhiều người dân đối với những phần tử phản động, thù địch, cơ hội chính trị.

Không ít luận điệu xuyên tạc bịa đặt, bóp méo, xét lại lịch sử của các nhóm phản động ở trong và ngoài nước vừa tung ra online ngay lập tức bị nhiều người dân phân bác bằng lý lẽ thông minh, lập luận sắc bén. Thật khâm phục thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học của một cán bộ cao tuổi nghĩ hưu có thể trích dẫn ngay những câu nói của Bác Hồ về một vấn đề nào đó, Bác nói mấy lần, trong những hoàn cảnh nào, trích dẫn cụ thể, tên sách, tập, trang, dòng, cơ quan và năm xuất bản để phân bác thông tin xuyên tạc lãnh tụ.

Một thanh niên, một cô giáo dạy trung học cơ sở, một thương binh - cựu chiến binh, một cán bộ nghĩ hưu... đều đồng lòng góp sức, góp công, góp phần tham gia "bẻ gãy" các luận điệu xuyên tạc về Đảng, về lãnh tụ và bôi đen, bóp méo thành vụ công cuộc đổi mới ở Việt Nam...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: "Tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử đất nước ta. Trong suốt quá trình

lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, Đảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất".

Đảng ta dựa vào nhân dân, tin tưởng vào lực lượng, trí tuệ

của nhân dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là điều cần bản, cốt yếu tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng là hạt nhân. Từ đó khẳng định chúng ta chỉ có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước các thế lực thù địch, phản động khi chúng ta biết dựa vào và phát huy sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân.

(theo qdnd.vn)



Ảnh minh họa

Tiêm vắc-xin là giải pháp hữu hiệu giảm bệnh nặng và tử vong do Covid-19

Đại dịch Covid-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán khi các biến thể mới liên tiếp xuất hiện hoặc tiến hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây mạnh mẽ thúc đẩy việc nghiên cứu giải pháp chiến lược trong giai đoạn bình thường mới mà các ngành, địa phương trong tỉnh cần triển khai thực hiện.

Các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa

Mới đây, báo cáo tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Hiện nay, biến thể phụ BA.4, BA.5 của Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc-xin cũng như né tránh miễn dịch dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trở lại, trong đó mới nhất là 2 biến thể phụ mới của Omicron là: XBB.3, BQ.13. Tại Việt Nam, ngoài các biến thể đã ghi nhận, tháng 8/2022, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã ghi nhận sơ bộ có 24/93 mẫu nhiễm biến thể mới BA.2.75. Tại Thái Bình, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong tuần 45 (từ ngày 31/10 - 6/11/2022) toàn tỉnh đã ghi nhận 32 ca mắc Covid-19 mới, không có ca tử vong.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia cần tiếp tục nỗ lực, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc bảo đảm mục tiêu tiêm vắc-xin để kiểm soát dịch bệnh. Các vắc-xin được cấp phép lưu hành hiện nay vẫn có giá trị bảo vệ cao, làm giảm nguy cơ chuyển nặng với các biến thể của SARS-CoV-2.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Tính đến ngày 7/11/2022, Thái Bình đã thực hiện được 55 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với hơn 4,27 triệu liều vắc-xin được tiêm cho các trường hợp từ 5 tuổi trở lên. Ở liều cơ bản, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở mức cao. Song, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 ở nhóm trẻ từ 5 - 11 tuổi chưa đạt yêu cầu để ra (mũi 1 đạt 85,6%, mũi 2 đạt 54,1%); tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi đạt hơn 64,2%. So với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Thái Bình đứng thứ 25 về tiến độ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 18 tuổi trở lên; đứng thứ 41 về tiến độ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và đứng thứ 50 về tiến độ tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 - 11 tuổi



Học sinh xã Vũ Ninh (Kiến Xương) tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Infographic titled 'HƯỚNG DẪN THỜI GIAN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19' with sections for 'TIÊM Mũi 3' (for people over 18), 'TIÊM Mũi 4' (for people 12-18), and 'TIÊM cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi'.

(theo báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 5/11). Một số nguyên nhân được ngành y tế chỉ ra đó là: tâm lý chủ quan, không tích cực hưởng ứng của một bộ phận người dân về việc tiêm vắc-xin khi thấy sau một thời gian dịch Covid-19 được kiểm soát, số người mắc mới giảm, trẻ mắc có triệu chứng nhẹ; một số người có tâm lý lo ngại về tác dụng phụ, phản ứng sau tiêm của vắc-xin; nhu cầu đăng ký vắc-xin của các địa phương không sát với thực tế; sau nhiều ngày vắc-xin tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi mới được phân bổ về tỉnh...

Ngày 8/11, Thái Bình tiếp tục được phân bổ thêm 37.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện các địa phương đã phối hợp với nhà trường rà soát, lập danh sách các trẻ trong độ tuổi tiêm. Sau khi vắc-xin đủ thời gian rà soát sẽ tiến hành phân bổ để triển khai tiêm cho trẻ.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Để đạt tỷ lệ, tiến độ yêu cầu đề ra, các địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng. Cụ thể, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, cần rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa tiêm, xác định rõ nguyên nhân để tập trung vận động, hướng dẫn, tư vấn tiêm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố cần giao rõ nhiệm vụ cho các cơ quan, xã, phường, thị trấn, trường học tích cực thực hiện chiến dịch tiêm chủng. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, chia sẻ, nêu gương cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị, trường học trong việc tổ chức hiệu quả công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đang tiến hành 7 nghiên cứu đánh giá hiệu quả bảo vệ, đáp ứng miễn dịch của vắc-xin. Đã chưa có kết quả chính thức song có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của thế giới. Cụ thể, hiệu quả của vắc-xin sau tiêm mũi 3 ngăn ngừa biến chứng nặng, nhập viện, tử vong đạt khoảng 86% (ở tháng thứ nhất), hiệu quả này giảm dần sau 6 tháng và giảm mạnh từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6. Sau khi tiêm mũi 4 sẽ giúp tăng khả năng ngăn ngừa biến chứng nặng, nhập viện, tử vong khoảng 9 - 28% so với mũi thứ 3. Tiêm vắc-xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch bệnh trong tình hình hiện nay.

ĐỒNG HƯNG Sôi nổi bóng đá phong trào

Thời gian qua, bóng đá phong trào tại huyện Đồng Hưng đã có bước phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi. Đây là sân chơi thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân, đưa phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.

16 giờ, tại sân vận động xã Liên Giang, khi những bản nhạc về bóng đá quen thuộc vang lên cũng là lúc người dân nô nức đổ về sân vận động xã để theo dõi, cổ vũ cho các trận đấu. Vốn có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua nên bà Nguyễn Thị Lam, thôn Ba Vì sắp xếp công việc nhà tươm tất từ rất sớm để đến xem, cổ vũ. Bà Lam chia sẻ: Chúng tôi rất hào hứng khi chiếu nào cũng được xem, cổ

Anh Nguyễn Đức Nguyên, công chức văn hóa xã Liên Giang cho biết: Sau 2 năm không thể tổ chức các hoạt động thể thao do dịch Covid-19, giải bóng đá năm nay đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và người hâm mộ trái bóng tròn. Giải bóng đá xã Liên Giang năm nay có sự góp mặt của 14 đội bóng, hơn 200 cầu thủ đến từ 5 thôn. Chúng tôi tổ chức 3 giải dành cho 3 lứa tuổi: thiếu niên, thanh niên và trung niên. Đây là giải thường niên được xã duy trì hơn 20 năm nay và tổ chức chủ yếu bằng nguồn ngân sách xã hội hóa. Đặc biệt, giải bóng đá thể thao vua nên bà Nguyễn Thị Lam, thôn Ba Vì sắp xếp công việc nhà tươm tất từ rất sớm để đến xem, cổ vũ. Bà Lam chia sẻ: Chúng tôi rất hào hứng khi chiếu nào cũng được xem, cổ

Ông Nguyễn Văn Ruân, công chức văn hóa xã An Châu cho biết: Toàn xã hiện đã thành lập 3 đội bóng đá nữ với 60 vận động viên từ 18 tuổi trở lên. Các đội bóng đá nữ được thành lập từ năm 2010 và duy trì đến nay với mục đích tạo ra sân chơi cho chị em phụ nữ có cơ hội thể dục với môn thể thao vua. Hàng năm, chúng tôi tổ chức giải đấu giúp các chị em giao lưu với các đơn vị khác trên địa bàn huyện trên tinh thần vui là chính. Sau mỗi trận đấu, các thành viên trong đội đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

Ông Vũ Bá Thiện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Hưng cho biết: Toàn huyện hiện có 39 sân vận động và 5 sân cỏ nhân tạo, hàng năm tổ chức 1 - 2 giải bóng đá các lứa tuổi. Trong năm 2022,



Xã Liên Giang (Đồng Hưng) thường xuyên tổ chức các giải bóng đá phong trào.

vũ mọi người đá bóng. Đặc biệt là sự tham gia thi đấu của các cầu thủ thuộc giải trung niên, rất sôi động, nhiệt tình. Đây là hoạt động thể thao rất bổ ích, vừa giúp người chơi rèn luyện sức khỏe vừa tạo mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ nhiều trong cuộc sống. Là người yêu bóng đá, tôi mong muốn có thêm sân chơi dành cho bóng đá phong trào.

Có mặt tại sân vận động xã Liên Giang, chúng tôi được tận mắt chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa 2 câu lạc bộ thuộc giải trung niên. Xung quanh sân đấu tràn ngập tiếng hò reo, cổ vũ, tiếng kèn, trống tạo nên bầu không khí náo nhiệt sau những đường chuyền tinh tế, những bóng đá nữ xã An Châu. Bà Hối chia sẻ: Tôi rất đam mê trái bóng tròn nhưng chơi được có cơ hội được thi đấu. Dù không biết đá bóng cũng như không hiểu hết luật chơi nhưng tôi vẫn cố gắng tay, tham gia vào đội bóng đá nữ của xã. Ngày thường là những phụ nữ chân lấm tay bùn nhưng khi vào sân đấu, tinh thần kết xóm làng càng trở nên khắng khít hơn.

Trung tâm phối hợp với các ban, ngành tổ chức 5 giải bóng đá cấp huyện, trong đó có sự tham gia của 4 câu lạc bộ bóng đá nữ. Chính sự phát triển của từng địa phương trong phong trào bóng đá đã giúp cho huyện có được đội ngũ cầu thủ dồi dào tham dự các giải đấu do tỉnh tổ chức. Huyện Đồng Hưng đã xuất sắc giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Có thể thấy, bóng đá phong trào không đơn thuần là sân chơi dành cho người đam mê bóng đá mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ và rèn luyện sức khỏe của nhân dân, thực sự là điểm nhấn trong phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Trung tâm sẽ mở các lớp tập huấn hỗ trợ chuyển môn cho các địa phương và vận động, tuyên truyền tích cực xã hội hóa để thu hút nguồn kinh phí nhằm duy trì các giải thi đấu hàng năm.